

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๐๒.๔/ ๖๑๙๓



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง ๑. ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๒๙๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาคำสั่งได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th

ในการนี้ เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้

๑. กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยแต่งกายชุดข้าราชการ (กากี คอพับ แขนยาว) และเข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่และจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings จากกองการเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. สำหรับกรณีข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ตามที่อ้างถึง ๑ และสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่อ้างถึง ๒

๓. กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานในสังกัดจังหวัดภูเก็ต มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน